



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 46 ปี ปลดล็อกเกษตรไทย สร้างโอกาสใหม่...	มติชน
2. 'อิทธิ'วางแนวทางขับเคลื่อนงานจัดที่ดินทำโฉนดเพื่อการเกษตร	แนวหน้า
3. รรมช.เกษตรฯถกคณะทำงานแก้ปัญหาการส่งออกทุเรียน	แนวหน้า
4. 'อัครา'มุ่งผลักดันทำเกษตรสมัยใหม่	แนวหน้า
5. รองปลัดฯลงพื้นที่ติดตามโครงการฯชูสินค้ามูลค่าสูงแปลงใหญ่ทุเรียน	แนวหน้า
6. ฅ.ก.ส.จัดมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่	เดลินิวส์
7. อุตาอ้อยและน้ำตาลไทย มุ่งหน้า Bio Economy!!	มติชน
8. มะยงชิดบางระกำ ลูกใหญ่เนื้อแน่น	เดลินิวส์
9. คอแล่มน้: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 5ปัจจัยดันราคาส่งออก	มติชน
10. คอแล่มน้: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอแล่มน้: ชีพจรโลกธุรกิจ: พาณิชย์ถกจีนดันส่งออกสินค้าเกษตร	แนวหน้า
12. สนค.ชี้จับตา6ปัจจัยเสี่ยงกระทบดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า	แนวหน้า

สศก. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 46 ปี ปลดล็อกเกษตรกรไทย สร้างโอกาสใหม่ให้เกษตรกร



นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2568 สศก. ได้จัดงานและกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ประจำปี 2568

ให้แก่ บุตร - ธิดา ของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถา เรื่อง การเกษตรไทยบนเส้นทางของการพัฒนาสู่ขบวนการที่ยั่งยืน รวมทั้งพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ สศก. ได้จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ดีเด่น ประจำปี 2567 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สศท.6 (จ.ชลบุรี) นายไพริน นพกันท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

สศท.7 (จ.ชัยนาท) นายธีระไทย ไบทัตทิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สศท.8 (จ.สุราษฎร์ธานี) นางสุภาพร ศรีเพิ่ม และ รางวัลชมเชย จำนวน 9 ท่าน

“ในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา สศก. ในฐานะองค์กรนำในการพัฒนาภาคการเกษตร และศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรของประเทศ จะยังคงก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่น พร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการทำงานเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยแนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ร่วมกันยกระดับภาคการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า พร้อมเผชิญกับความท้าทายโดยใช้โอกาสที่ซ่อนอยู่ เพื่อปลดล็อกเกษตรกรไทย และสร้างโอกาสใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดี สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” เลขาธิการ สศก. กล่าว

'อิทธิ'วางแนวทางขับเคลื่อนงานจัดที่ดินทำโฉนดเพื่อการเกษตร

นายอิทธิ สิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568” โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมที่โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม.มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการจัดที่ดินให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบนโยบายด้านการจัดที่ดินของ ส.ป.ก.พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก.ให้บรรลุเป้าหมาย

รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จากเดิมที่ตั้งเป้าจัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ให้ครบ 22 ล้านไร่ ในปี 2568 มีปัญหาอุปสรรคเรื่องพื้นที่ซึ่งยังมีข้อพิพาทประมาณ 5 ล้านไร่ จึงปรับแผนเป้าหมายเป็น 17 ล้านไร่ ในปี 2568 ได้สั่งการ ส.ป.ก.ทุกจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามเป้าหมายส่วนโฉนดต้นไม้ ก็เป็นอีกนโยบายที่สำคัญซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กับการออกโฉนดเพื่อการเกษตร ยืนยันว่าจะกำกับติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

ทั้งนี้ ส.ป.ก.ได้ปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน โดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2567 มีแผนงานดำเนินการประมาณ 5 แสนราย โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสรุปปิดโครงการไปเมื่อเดือนธันวาคม 2567 สำหรับปีงบประมาณ 2568 แผนงานมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 2 เท่า นั่นคือ เป้าหมายในการยื่นรับคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร 1.06 ล้านราย และต้องจัดทำโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 70 ของเป้าหมายในการรับคำขอ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากและท้าทายทุกจังหวัด

นอกจากนี้ ส.ป.ก.ได้แก้ไขระเบียบสำหรับใช้ในการดำเนินงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก.ใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ประกอบด้วยระเบียบ ควบ.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรที่ได้รับที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และระเบียบ ควบ.ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

รมช.เกษตรฯถกคณะทำงาน แก้ปัญหาการส่งออกทุเรียน

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนย้อมสี ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 7/2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียนผลสดและทุเรียนแช่แข็งส่งออกไปจีน รวมทั้งรับทราบแนวทางการจัดการ Service Provider โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผู้คุมเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2568 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการควบคุม กำกับ และการคุ้มครองตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจ โดยจะเริ่มเปิดการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ ภายในเดือนมีนาคมนี้

'อัครา'มุ่งผลักดันทำเกษตรสมัยใหม่

นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูกรัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูกรัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.แนวทางส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทางเลือกที่มีตลาดรองรับบนพื้นที่ต้นแบบบ้านแม่ต๋ำน้อย ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชผักมูลค่าสูงในโรงเรือนให้มีมาตรฐานปลอดภัย มีการลงพื้นที่จัดหาตลาดที่รองรับผลผลิต อาทิ แดงกวาญี่ปุ่น เมล่อน พักทอง บัตเตอร์นัท เป็นต้น 8.2 แส่นบาท

ต่อไปต่อปี 2.แนวทางการปรับเปลี่ยนที่ดินไม่เหมาะสมเป็นการเกษตรแม่นยำ เช่น การปรับเปลี่ยนนาข้าวร้างสู่การปลูกปาล์มน้ำมัน 3.แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการผลิตในพื้นที่เฉพาะ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ถูกร้างให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ในหน้าแล้ง 4.แนวทางการแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ การผลิตสุราชุมชนจากข้าวหลากสี การแปรรูปกาแฟจากเกษตรกรชาติพันธุ์ การแปรรูปปลาชนิดมีมาตรฐานจัดจำหน่ายบนหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ และ 5.แนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่องเกษตรทันสมัย แม่นยำ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (พะเยาโมเดล) ซึ่งทุกกิจกรรมนำร่องสามารถสร้างรายได้ให้

เกษตรกร และสามารถหยิบยกนำต้นแบบดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ในอนาคต “กระทรวงเกษตรฯ ขานรับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จึงทำโครงการนำร่อง ปรับเปลี่ยนนาข้าวร้างให้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง อาทิ การปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา ส้มโอทับทิมสยาม ที่มีตลาดรองรับ จึงมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.) ให้เป็นประโยชน์” นายอัครา กล่าว



ผลักดัน : นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูกรัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 1/2568 โดยเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ผลักดันการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร ด้วย 5 กิจกรรม ผลิตพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง

รองปลัดฯลงพื้นที่ ติดตามโครงการ ชูนสินค้ามูลค่าสูง แปลงใหญ่ทุเรียน

น.ส.ภัทราภรณ์ ไสยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้ามูลค่าสูง ทุเรียนแปลงใหญ่ (ทุเรียน GI) นายอวยพร พรหมนิมิตร์ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านถ้ำธนาคาร โดยมี น.ส.เบญจพร ชากรานนท์ คณะที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษาโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง นางอมราพร ชีพสมุทร ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ

การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ จ.กระบี่ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ทั้งนี้ ได้รับฟังประเด็นความต้องการจากผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในเรื่องแหล่งน้ำ การค้าส่งออกมาตรฐานสินค้า GAP ของล้ง รวมถึงการขนส่ง Logistic เพื่อให้ทุเรียนได้คุณภาพและยกระดับรายได้ให้ดีขึ้น โดย น.ส.ภัทราภรณ์ ได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์ จ.กระบี่ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน ชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกทุเรียน เพื่อบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน การบริหารผลผลิต การตลาด การจัดเก็บผลผลิตห้องแช่เย็น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

ธ.ก.ส.จัดมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายฉัตรชัย สิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมงานแถลงข่าว 'ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025' The legendary Festival of Waters สาขาสงกรานต์ไทย เปล่งประกายมรดกโลก งานเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ที่ผสมผสานความร่วมมือเข้ากับขนบธรรมเนียมไทย ที่ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลสงกรานต์ แต่คือปรากฏการณ์ระดับโลกอันผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิงไว้อย่างลงตัว ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานมหาสงกรานต์ไอคอนสยามในครั้งนี้ โดยนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินมาจัดบูธให้บริการ

พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน อาทิ เมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน 1 รายการขึ้นไป รับเลยแก้วมังกรแสนน่ารัก 1 ใบ เมื่อฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป หรือฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดอื่นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. กละลาย 1 กระปุก อาทิ รุ่นแนว ME ดังกิ่งหอม นื่องหอมจิ้ง นื่องหอมจิ้ง หรือ A-Pegion หรือเมื่อฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปรับเลย Art Toy มังเมวกรบเซต พร้อมตัวซีเกรท รวม 5 ตัว (จำกัดลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดกิจกรรม) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลภัณฑ์ลูกแก้ว ธ.ก.ส. ภายใต้แนวคิด Glam เกษตร เช่น กล้วยาติค จาก จ.นครราชสีมา ผ้า 3 ป้า จาก จ.ตราด ผลิตภัณฑ์ผ้าใยกล้วย จาก จ.เพชรบุรี เป็นต้น และ โปรโมชั่นสุดพิเศษ! ธ.ก.ส. x ICONSIAM สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 20 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-5 พ.ค. 68 จะได้รับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ มูลค่า 10,000 บาท 20 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท อีกทั้งยังมีการจัดบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุก

พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษมากมาย เช่น กระเป๋ากันน้ำ หมวกกันน้ำ เสื้อคลุมกันน้ำ เป็นต้น และโชว์เคสสินค้า Glam เกษตร และ A-Product เช่น Furano Fruit Wine จาก จ.ฉะเชิงเทรา จิงแปรรูปนวลอนันต์ จาก จ.เพชรบูรณ์ ไบบัวบกทอดกรอบบ้านหม่อมแฉ่ม จาก จ.นนทบุรี เจลลี่มะม่วงสวนปทุมทิพย์ จาก จ.ลำพูน กลัวยตากพลังงานแสงอาทิตย์ กลัวย Waffle และผงโรยข้าวผักเกล็ด จาก จ.เพชรบุรี น้ำพริกปูกระดอย จาก จ.จันทบุรี เป็นต้น ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. ณ ริเวอร์พาร์ค ชั้น G และไอคอนสยาม พาร์ค ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 28 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17183

หน้า: 1 (บนซ้าย), 5

Col.Inch: 113.01

Ad Value: 186,466.50

PRValue (x3): 559,399.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อุตฯอ้อยและน้ำตาลไทย มุ่งหน้า Bio Economy!!

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
มุ่งหน้า Bio Economy!!

u.5

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย มุ่งหน้า Bio Economy!!



ไบน้อย สุวรรณชาติ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสอดคล้องกับนโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” ของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม รับภารกิจหลักในการผลักดันอนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย มุ่งสู่ Bio Economy

ที่ไม่เพียงผลักดันพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างอ้อย แต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชาวไร้อ้อยและโรงงาน

น้ำตาล ให้มีเป้าหมายเดียวกัน

นายไบน้อย สุวรรณชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ให้ข้อมูลว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความ เป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และผู้บริโภคร

ตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทรายด้วยนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย

ที่ผ่านมา สอนได้มุ่งดำเนินงานในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร้อ้อยมีความมั่นคงในอาชีพ
ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลสามารถประกอบกิจการ
อยู่ได้ และอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีและมุ่งเน้น
นโยบายในการลดฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาอ้อย
และตระหนักถึงความยั่งยืนในการดำเนินอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทราย

เพื่อเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
รายได้แก่ชาวไร้อ้อยและโรงงานน้ำตาลบนพื้นฐาน
ของการไม่สร้างผลกระทบต่อประชาชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทบทวนมาตรการและกลไกการ
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุน
การเก็บเกี่ยวอ้อยสด

ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นรูปธรรมแก่เกษตรกรชาวไร้อ้อยที่ไม่เผาอ้อยก่อน
และหลังการเก็บเกี่ยว และผลักดันให้เกษตรกรชาวไร้อ้อย
มีรายได้เพิ่มจากการตัดอ้อยสด เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)

นายไบน้อยกล่าวว่า สำคัญสถานการณ์อุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลไทย ฤดูกาลผลิตปี 2567/68 พบว่า
อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลของไทยเผชิญ
กับสถานการณ์ที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องของสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งในปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนในพื้นที่
ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น ช่วยทำให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดี

ดังนั้น สอนคาดการณ์ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดู
การผลิตปี 2567/68 จำนวน 93.17 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในช่วงปลายหีบแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม
2568 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้ว 91.70 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
จะส่งผลเสียต่อผลผลิตอ้อย เนื่องจากหากฝนตกใน
ช่วงการเก็บเกี่ยวอ้อยจะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าและ
ทำให้ผลผลิตอ้อยเสียหาย ทั้งนี้ การส่งอ้อยยอดยาว
อ้อยที่มีกบใบเข้าโรงงาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำตาลทราย ทำให้
คุณภาพน้ำตาลลดลง

แต่ในขณะเดียวกันการลดปริมาณอ้อยเผาและส่ง
อ้อยสดเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นการกระตุ้นคุณภาพน้ำตาล
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้
กับผู้ประกอบการที่ใช้น้ำตาลทรายของไทยเป็นวัตถุดิบ

นอกจากนี้ หากประเทศผู้ผลิตน้ำตาล เช่น บราซิล
อินเดีย และออสเตรเลีย มีกำลังการผลิตน้ำตาลได้มาก

ขึ้น ก็อาจส่งผลให้ความสามารถในการส่งออกน้ำตาล
จากไทยและราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลง แต่หาก
ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลอื่นๆ มีกำลังการผลิตน้ำตาล
ลดลง ไทยก็จะได้รับอานิสงส์สามารถส่งออกน้ำตาล
ได้มากขึ้น และขายได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า
กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเร่งผลักดันและขับเคลื่อน
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN
ภายในปี พ.ศ.2570

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและลงทุนใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)
เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์
(Biopharmaceuticals) โดยดำเนินการผ่าน 4 มาตรการ
หลัก ได้แก่

**1.มาตรการจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้าง
ปัจจัยสนับสนุน** อาทิ การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อให้สามารถนำน้ำเชื่อม
ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทราย
ได้ การเพิ่มกิจการอุตสาหกรรมชีวภาพในบัญชี
ประเภทโรงงาน การยกระดับผังเมืองเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นที่ศักยภาพ เช่น จ.นครสวรรค์
จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

2.มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ
เพิ่มสิทธิประโยชน์การลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม
ชีวภาพ โดยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าการลงทุน
โครงการอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hubs) มูลค่า
รวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า
การลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมชีวภาพทั่วประเทศ
รวมทั้งสิ้นกว่า 1.6 แสนล้านบาท โดยมีโครงการ
สำคัญ อาทิ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์
โครงการ Bio Hub Asia จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี โครงการลพบุรีไบโอ
คอมเพล็กซ์ เป็นต้น

3.มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
ตลาด การรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหันมา
ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมากขึ้น โดยกำหนดมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อย
สลายได้ทางชีวภาพ ให้ผู้ประกอบการยื่นขอยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 25 สำหรับ
รายจ่ายที่เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ 11 ชนิด รวมทั้ง
การออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใน
ประเทศ เป็นต้น

4.มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของ

ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence : CoBE) เพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งบริหารงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลสำคัญด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 9 ฐาน มีผู้ใช้งานสะสมกว่า 120,000 ครั้ง

ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อมุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันเกษตรโมเดิร์นที่ปลูกโดยไม่ก่อกมลพิษ และปัญหาสิ่งแวดล้อมคือจะต้องผลิตจากพืชตัดสตไม่เผาแปลงเท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อมุ่งขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงสู่อุตสาหกรรมอนาคต มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ตลอดจนการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มะยงชิดบางระกำ ลูกใหญ่เนื้อแน่น

นายท้วม บุญคง อายุ 80 ปี เจ้าของมะยงชิด “สวนปลายนา” อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ 7 บ้านหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เล่าว่า มีเนื้อที่อยู่กว่า 70 ไร่ ได้แบ่งไร่นาสวนผสม ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจไว้หลายอย่าง ทั้งทำนาปลูกข้าว ปลูกมะนาว ปลูกส้มโอ ปลูกไผ่ ปลูกต้นยูคาลิปตัส และได้แบ่งพื้นที่ 15 ไร่ ปลูกมะยงชิด ที่ได้พันธุ์จากต้นมะยงชิดต้นจบบ้านจากบ้านทายาทของลุงจิต สุโขทัย ซึ่งเป็นคนปลูกต้นมะยงชิด และมะยงชิดหวานลูกโตเป็นคนแรกของประเทศไทย โดยครั้งแรกนำมาปลูกแค่ 50 กิ่ง จากนั้นยังนำมาแบ่งกิ่งชำต่อไปอีก จนขยายเป็น 200-300 ต้น กระทั่งเป็นสวนมะยงชิดพิษณุโลกที่ใหญ่ที่สุดในทุ่งบางระกำโมเดล

“วันนี้ ต้นมะยงชิดสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว เหมือนทุกปี มะยงชิด เมื่อสุกอย่างเต็มที่ เนื้อแน่น ลูกใหญ่กว่าใจไก่ ช่วงนี้ก็มีพ่อค้ามาขอซื้อถึงสวนในราคาหน้าสวน ลูกใหญ่เกรด A จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท และลดหลั่นราคาลงมาตามเกรด ถือว่าราคาไม่ค่อยดึ้นัก ประกอบกับมีมะยงชิดออกมาในตลาดเป็นจำนวนมาก ปกติทุกปีราคาหน้าสวนจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท”



ที่สวนปลูกพืชไว้ในสวนหลายอย่าง จะไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว หากพืชมีราคาดีก็สามารถเก็บไปขายได้ ทำให้มีเงินมาหมุนเวียนใช้ในการดูแลสวน รวมทั้งไร่นาของตนเอง ยืนยันว่าตนเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยเป็นหนี้ แม้แต่กับ ธ.ก.ส. การดูแลสวนที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เช่น การต่อไฟเข้าสวน ก็มีการใช้ทุนที่มีอยู่ ต่อไฟโซลาร์เซลล์ สามารถใช้ได้ทั้งสวนมาจนถึงปัจจุบันได้ จึงมีความสุขมากกับการทำการเกษตร และเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปทำหน้าที่เป็น 'ไวยาวัจกร' ที่วัดหนองอ้อ ท่านใดสนใจที่จะเข้ามาศึกษาการทำสวนสามารถติดต่อได้ที่ 06-1246-5805.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 28 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17183

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 10.57

Ad Value: 12,684

PRValue (x3): 38,052

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 5ปัจจัยดันราคาส่งออก



●5ปัจจัยดันราคาส่งออก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า แนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานำเข้า เดือนมีนาคม 2568 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แม้จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.ฐานราคาปี 2567 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2568 2.สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรบางประเภท ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 3.สินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังขยายตัวได้ดี 4.ราคาพลังงานและวัตถุดิบ ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และ 5.การเร่งนำเข้าสินค้าก่อนการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น



เกษตรวันนี้.....● ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้คุ้มครองตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2568.....● อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้.....● ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้คุ้มครองตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2568...ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป...ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้คุ้มครองตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 ลงนามโดย ภัชชัญญณ์ หมั่นแจ้ง รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร.....●

นายทะเล่าปลี



พาณิชย์ถกจีนดันส่งออกสินค้าเกษตร

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายสี จิ้นผิง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนาน ว่า ได้หารือระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน และใช้โอกาสนี้ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของไทย อาทิ ทุเรียน ข้าว ไข่ ผ่านเส้นทางขนส่งสำคัญสู่ยูนนาน เพราะปี 2568 ผลผลิตทุเรียนไทยมีถึง 1.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 37% จึงจำเป็นต้องเร่งกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้ขอให้จีนพิจารณานำเข้าสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ลำไย มังคุด อินทผลัม สละ เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ขอให้จีนสนับสนุนการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางลาว-ยูนนาน โดยเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพด่านไม้ฮาน เพิ่มเวลาทำการและเพิ่มช่องตรวจปล่อยสินค้าให้ทันต่อฤดูกาลส่งออก

6 โลกธุรกิจ



สนค.ชี้จับตา6ปัจจัยเสี่ยง

กระทบดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

สนค.ชี้จับตา6ปัจจัยเสี่ยง กระทบดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีราคาส่งออก เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 110.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวชะลอลง 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นผลจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญบางกลุ่มที่ปรับลดลงจากอุปทานส่วนเกิน และการแข่งขันทางด้านราคา ประกอบกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจรุนแรงขึ้น จากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางการผลิตของไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลให้ราคาส่งออกของไทยขยายตัวได้อย่างจำกัด

อย่างไรก็ตาม ห่วงดัชนีที่ดัชนีราคาส่งออกยังคงปรับสูงขึ้น ประกอบด้วย ห่วงสินค้าอุตสาหกรรม สูงขึ้น 1.6% ได้แก่ ทองคำ ตามความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลด้านนโยบายทางภาษีของสหรัฐฯ รวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค สำหรับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซึ่งตลาดยังมีความต้องการสูง และหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สูงขึ้น 1.0% ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอาหารสุนัขและแมว ตามความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงแบบสดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตามความต้องการของตลาดโลกที่มีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาส่งออกปรับตัวลดลง ประกอบด้วย หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง กลับมาหดตัว 5.1% โดยเฉพาะน้ำมันสำเร็จรูป ตามความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและอุปสงค์น้ำมันชะลอตัว และหมวดสินค้าเกษตรกรรมลดลง 2.3% ได้แก่ ข้าว ตามอุปทานข้าวโลกที่

เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวไทยในตลาดโลกชะลอลง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ตามความต้องการที่ลดลง เนื่องจากเผชิญกับคุณภาพของผลผลิตที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันจากคู่แข่ง ซึ่งเสนอราคาที่ถูกกว่าไทย

ด้านดัชนีราคานำเข้า เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 114.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.0% (YoY) ตามความต้องการ

นำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในการผลิต การลงทุน และการบริโภคของประเทศ โดยหมวดสินค้าที่ส่งผลให้ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวสูงขึ้น ประกอบด้วย หมวดสินค้าอุปโภค-บริโภค สูงขึ้น 8.1% ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ตามความต้องการเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคของประเทศ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สูงขึ้น 4.7% ได้แก่ ทองคำ ได้รับปัจจัยหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่า ทำให้ความน่าสนใจในการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น สำหรับอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้า และปุ๋ย ตามความต้องการนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และพืชผลทางการเกษตร หมวดสินค้าทุน สูงขึ้น 4.6% ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ตามความต้องการสินค้าเพื่อใช้ในการลงทุนของภาคการผลิต และภาคบริการเพิ่มขึ้น และหมวดสินค้าเชื้อเพลิง สูงขึ้น 0.3% โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบางภูมิภาคยังเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็น ขณะที่หมวดสินค้าที่ดัชนีราคานำเข้าปรับตัวลดลง คือ หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ลดลงเล็กน้อย ที่ 0.1% จากรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกตามความต้องการที่ชะลอลงเนื่องจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจากหนี้ครัวเรือนสูง รวมถึงประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจในประเทศที่ย่ำแย่

“ดัชนีราคาส่งออก และดัชนีราคานำเข้าของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการสินค้าส่งออกในหลายกลุ่มสินค้าที่ยังขยายตัวดี รวมถึงการนำเข้าสินค้าขยายตัว

เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้า และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางด้านราคาของไทยในระยะข้างหน้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายพูนพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาส่งออก และดัชนีราคานำเข้า เดือนมีนาคม 2568 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน แม้จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.ฐานราคาปี 2567 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2568 2.สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรบางประเภท ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 3.สินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังขยายตัวได้ดี 4.ราคาพลังงานและวัตถุดิบยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น และ 5.การเร่งนำเข้าสินค้าก่อนการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ 1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า อาจช้ากว่าที่คาด 2.ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อในหลายภูมิภาค 3.ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าและภาษีของสหรัฐฯ 4.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงน้อยกว่าปี 2567 อาจส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จนนำมาสู่ภาวะอุปทานส่วนเกิน 5.การแข่งขันทางด้านราคามีแนวโน้มสูงขึ้น และ 6.ความผันผวนของค่าเงินบาท